
 

• -สำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖6 

วันที่  ๑5 พฤษภาคม  ๒๕๖6  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ์ 
๒ นายทองพูล  โสภาล ี รองประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ทองพูล  โสภาล ี
3 จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน เลขานุการสภาฯ 09.30 น. เทียนชัย  นนทะเสน 
๔ นายพิชิตชัย  สมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ๐๙.๓๐ น. พิชิตชัย  สมบูรณ์ 
๕ นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ๐๙.๓๐ น. ปรุฬห์  เชื้อแก้ว 
6 นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 09.30 น. สวัสดิ์ ทิทา 
7 นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ๐๙.๓๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
8 นายไพรบุญ  อัคคะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ๐๙.๓๐ น. ไพรบุญ  อัคคะ 
9 นายคมสันต์  สุดงาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ๐๙.๓๐ น. คมสันต์ สุดงาม 

10 นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ๐๙.๓๐ น. อินทิรา  บุญรอดราชกิจ 
 
 

ผู้มาประชุม  จำนวน  10  คน  

ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน    -  คน  (ขาด - คน / ลา - คน) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย 
๒ นายทองใบ  กุลวงษ์ รองนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ์ 
๓ นายสนิท  ทิทา รองนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. สนิท  ทิทา 
๔ นายบุญจันทร์  ทีทา เลขานุการนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. บุญจันทร์  ทีทา 
5 นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข 
๖ นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อำนวยการกองช่าง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
7 นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
8 นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ์ 

 



 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

9 นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๐๙.๓๐ น. ชมภู่  เขตคาม 
10 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
11 นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๐๙.๓๐ น. รุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง 
12 นางเสาวคล  แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 09.30 น. เสาวคล แฝงพงศ์ 
13 นางสาวพัชรียา  เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09.30 น. พัชรียา  เพียยุระ 
14 นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน 09.30 น. พจนารถ ราชมุณีสุข 
15 นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 09.30 น. อัมพวัน สันเพาะ 
16 นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน 09.30 น. วรวุฒิ เค้าแก้ว 
17 นางสาวอรฤดี สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09.30 น. อรฤดี สุนาโท 
18 นางสาวกฤชอร  พิมพ์จ่อง นิติกรปฏิบัติการ 09.30 น. กฤชอร พิมพ์จ่อง 
19 นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 09.30 น. วิภาพรณ์ กาพล 
20 นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 09.30 น. ศิริรัตน์ ปัตตะเน 
21 นางกรรณิกา  สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 09.30 น. กรรณิกา สุวรรณหาร 
22 นางสิริกานต์  มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 09.30 น. สิริกานต์ มาลี 
23 นายราเมศ  สุดใหญ่ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 09.30 น. ราเมศ สุดใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนไหว้พระและ
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖6  
ประธานสภา           ในวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖6 พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร  
                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  
                            ที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    ๑.๑ ขอบคุณคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงาน 
ประธานสภาฯ ส่วนตำบล และพนักงานจ้างตำบลแคนเหนือทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ 
 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ “ขยับกายสบายชีวา  
 ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 

-๒- 
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  1.2 ขอบคุณคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงาน      

ส่วนตำบล และพนักงานจ้างตำบลแคนเหนือทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 5 
พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  

 1.3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2566 โดย นายพิชิตชัย  สมบูรณ์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำแบลแคนเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1 

ที่ประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ ตามท่ีงานกิจการสภาได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566                                                                                  
ประธานสภาฯ         ประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณารายละเอียดตามระเบียบ  

วาระการประชุมแล้วนั้น หากมีข้อทักท้วงรายละเอียดในระเบียบวาระใด ขอเชิญเสนอ 
เพ่ือดำเนินการแก้ไข หากไม่มีข้อทักท้วงใด จักได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ต่อไปที่ประชุมรับทราบและฝ่ายสภาฯ ไม่มีข้อทักท้วงแก้ไขเพ่ิมเติม จึงได้ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖6 ประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖6 ประชุมวันที่ 

6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายประสิทธิ กุลวงษ์ 3.1 การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ จะเริ่ม 
ประธานสภาฯ ดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร เนื่องจากเกรงว่าไม่มีความปลอดภัยกับเด็กและผู้ปฏิบัติงานใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ( นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผู้ตั้งกระทู้ถาม)   ขอเชิญ
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามท่ีทาง ส.อบต. 
นายก อบต.แคนเหนือ    หมู่ที่ 2 ได้กระทู้ถามเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

แคนเหนือ ว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ 
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นายปริญญา  พาละเอ็น เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ขอชี้แจง 
ผู้อำนวยการกองช่าง    รายละเอียด กรณีที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ได้กระทู้ถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว

กำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 
เนื่องจากเกรงว่าไม่มีความปลอดภัยกับเด็กและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

 กองช่างขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า กำแพงรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถูกน้ำกัดเซาะ
ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา จนทำให้รั้วมีรอยร้าวและชำรุดตลอดแนวเป็นความยาว 22.50 
เมตร สูง 1.70 เมตร (จำนวน 38 ตร.ว.)โดยความเสียหายเกิดจากชั้นดินเกิดน้ำกัดเซาะ
จนได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจความเสียหายและประเมินราคา  ต้องใช้
งบประมาณดำเนินการ จำนวน 77,500 บาท  ทั้งนี้ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

 
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารและผู้เขา้ร่วมประชุมสภาฯ  
รองปลัด อบต.แคนเหนือ กรณีกระทู้ถามเรื่องการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ เป็นการแก้ไขปัญหา

โดยใช้งบซ่อมแซม ซึ่งเป็นการเริ่มดำเนินการใหม่จากแผนที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจะต้องมีการ
นำเข้าบรรจุไว้ในแผน ก่อนที่จะดำเนินการ หากไม่ได้บรรจุไว้ในแผน กรณี เกิดการชำรุด
เสียหายที่ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ก็จะไม่สามารถหางบประมาณมาดำเนินการได้ โดย
ปรากฎตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 5.1 กลยุทธ์ : การบริการ
ภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 ลำดับที่ 3 โครงการ ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความแข็งแรง ปลอดภัยและเป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566  

 
 3.2 ขอทราบความคืบหน้านโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน จะเริ่ม

ดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร (ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผู้ตั้งกระทู้ถาม) 
 
นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว เรียน ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากที่ได ้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 กระทู้ถามความคืบหน้านโยบายติดกล้องวงจรปิดที่จะทำ เนื่องจากเห็นว่ามีความจำเป็น 
 ต่อพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือของเรา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

เมื่อไร อย่างไร  
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นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ขอชี้แจง 
นายก อบต.แคนเหนือ   รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้านโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ของตำบลแคนเหนือ กระผมได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มาโดย
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎจราจร ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ได้เกิดเหตุขึ้นค่อนข้างบ่อย และมีเกือบทุกหมู่บ้าน จึงได้มีนโยบายที่จะเน้นการ
สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน โดยทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือได้จัดทำโครงการไว้และได้นำเข้าบรรจุไว้ในเล่มแผน 5 ปี  

 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 ที่บรรจุไว้ใน ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และ

เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 ค.Sustainable Development :SDGs เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ

ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

  3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้

สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ  
   (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  1.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ 

หมู่ที่ 1-9   
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรภายใน

ตำบลแคนเหนือ 
  เป้าหมาย : หมู่ 1 - หมู่ 9 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 60 ตัว  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 6,000,000 บาท 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรภายใน

ตำบลแคนเหนือ 
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 3.3 การซ่อมแซมถนนสายทางนาพ่อสำรวย ใสเสริม เชื่อมโคกโก โคกกลาง ได้มีการ
ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากถนนพังเสียหาย ทำให้การ
สัญจรไปมาลำบาก (ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผู้ตั้งกระทู้ถาม) 

 
นายสวัสดิ์ ทิทา            เรียน ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากที ่
สมาชิก สภาอบต. หมู่ที่ 3ได้กระทู้ถามกรณีการซ่อมแซมถนนนาพ่อสำรวย ใสเสริม เชื่อมโคกโก โคกกลาง 

เนื่องจากถนนพังเสียหายมาตั้งแต่ปีที่แล้ว การสัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะหน้าฝน สร้าง
ความเดือดร้อนต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างมาก ท่านได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมไว้หรือไม่ 
อย่างไร อยากให้ช่วยหางบประมาณมาดำเนินการให้โดยด่วน เพ่ือจะได้บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร 

  
นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนของ 
นายก อบต.แคนเหนือ   การดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนสายทางดังกล่าว ขอมอบหมายให้ทางกองช่าง

ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ 
 
นายปริญญา  พาละเอ็น เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม ขอชี้แจง 
ผู้อำนวยการกองช่าง    รายละเอียด ประเด็นที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ได้กระทู้ถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนฯ ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้งบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม คงเหลือ
ประมาณ 40,000.- บาท  ซึ่งหากดูงบประมาณแล้ว คาดว่าไม่เพียงพอ เพราะมีหลาย
หมู่บ้านที่ได้มายื่นคำร้องขอปรับปรุงซ่อมแซมอีกหลายเส้นทาง สำหรับเส้นที่แจ้งมาก่อน
หน้านี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สำรวจแล้ว ซึ่งงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม ตั้งไว้ 
200,000.- บาท คงเหลือประมาณ 40,000.-บาท มีหลายเส้นที่ยื่นคำร้องเข้ามา ไม่ว่า
จะเป็นบริเวณจุดข้างลำห้วยปะครอง หมู่ 6 สายทางข้างโรงเรียน ม.7 สายทางบ้านลิ้นฟ้า 
- บ้านดอนหมากพริก สายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ยังไม่ดำเนินการ คงจะพิจารณา
ดำเนินการในสายทางที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักจริงๆ หากมีงบประมาณเข้ามาก็
จะพิจารณาตามลำดับ    

 
 3.4 ขอทราบว่าได้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมลำห้วยปะครองและซ่อมแซม

ลำห้วยที่ขาด ชำรุดไว้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเป็นคลองกักเก็บน้ำในหมู่บ้านห้วยชัน
และหมู่บ้านใกล้เคียง (ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผู้ตั้งกระทู้ถาม)  

นายไพรบุญ อัคคะ เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุม  
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 5 กรณีได้กระทู้ถามว่าได้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมลำห้วยปะครองและซ่อมแซม

ลำห้วยที่ขาด  ชำรุดไว้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากพ่ีน้องในหมู่บ้านฝากถามตลอด  หากพอ
มีงบประมาณคงเหลือก็อยากให้เร่งดำเนินการด้วย 
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นายปริญญา  พาละเอ็น  ได้เสนอต่อสภาฯ ในกรณีการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วย การซ่อมแซมร่องระบายน้ำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง บ่อพักน้ำ/ลำห้วยหนองโน บ้านโคกกลาง ประตูทางเข้าโรงเรียนโคกโก ตั้งงบประมาณไว้ 

20,000.-บาท คงเหลือจำนวน 4,000.-บาท จึงขอเรียนต่อที่ประชุมให้รับทราบ 
 
 3.5 ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านโคกโกข้างวัด 
 ศรีสง่า จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร อย่างไร เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝนและโครงการอ่ืนๆ 
 ที่จะดำเนินการภายในหมู่บ้านโคกโก (ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผู้ตั้งกระทู้ถาม) 
 
นางอินทิรา บุญรอดราชกิจ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7  การประชุม กรณีได้กระทู้ถามขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำ 
   ในหมู่บ้านโคกโกข้างวัดศรีสง่า จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร อย่างไร เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝน
   และโครงการอ่ืนๆ ที่จะดำเนินการภายในหมู่บ้านโคกโก อยากให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องชี้แจง 
   รายละเอียด 
 
นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนของ 
นายก อบต.แคนเหนือ  คณะผู้บริหาร ได้ประชุมหารือในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรณีการปรับปรุง

ซ่อมแซมสายทางข้างวัดศรีสง่า เป็นงานวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ้านโคกกลาง หากมี
งบประมาณเพียงพอ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วน  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 ญัตติเพ่ือทราบ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับ

ทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2566 
 
นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ ได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนำเสนอต่อสภาในระเบียบวาระท่ี 5.1 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร โดยนายกองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  บริหารส่วนตำบลแคนเหนือให้นำเสนอ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)  
    หากที่ประชุมมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ประธานสภาฯ ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ต่อที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อทักท้วง

รายละเอียดในส่วนใดหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอเพ่ือดำเนินการแก้ไข หากไม่มีข้อแก้ไขใด 
ขอมติที่ประชุมรับรอง ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ประธานสภาฯได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 ต่อสภาฯ  
 
นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นำเสนอ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ รายละเอียดต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
   ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอเรื่องพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
ประธานสภาฯ  2570)  ฉบับทบทวน เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
   ต่อที่ประชุมฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดแล้วนั้น หากมีข้อทักท้วง  
   รายละเอียดในส่วนใด ขอเชิญเสนอเพ่ือดำเนินการแก้ไข หากไม่มีข้อทักท้วงใด จักได้ขอ 
   มติรับรองด้วยการยกมือ 
 
มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบรับรองพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)  
   ฉบับทบทวน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
   อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้เวลา  
ประธานสภาฯ  12.00 น. แล้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ พักการประชุมชั่วคราวเพื่อพักรับประทาน 
   อาหารกลางวัน และนัดประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆ ต่อไป 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
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เริ่มประชุม   (รอบบ่าย) : เวลา 13.30 น. 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้พักรับประทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ได้ครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ ได้ขอเปิดการประชุมสภาฯ (รอบบ่าย)  
   เวลา 13.30 น.ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ ได้เชิญคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าสว่นราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอ 
ประธานสภาฯ  ต่อในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ  
 
นายสวัสดิ์ ทิทา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ทุกท่าน ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ 
   อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 
 
นายทองพูล โสภาลี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภาฯ ทุกท่าน ขอนำเรียนต่อสภาฯ ดังนี้ 
   1.ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรรำวงการกุศาล เพ่ือสมทบกองทุน 
   สวัสดิการ อปพร.ตำบลแคนเหนือ 
   2.ถนนทางการเกษตรสายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดเสียหาย 
   อย่างหนัก ช่วงหน้าฝนถนนเละมาก ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้  
   ขอให้กองช่างเร่งทำการปรับปรุงซ่อมแซม 
 
นางอินทิรา บุญรอดราชกิจ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 7  ทุกท่าน ขอนำเรียนต่อสภาฯ เรื่องถนนดอนป่าเป้ง (สายทางนาพ่อหัด สมอนา) ชำรุด 
   เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อลึก ในช่วงฝนที่ตกลงมา ทำให้รถติดหล่มเป็นจำนวนหลายคัน  
   ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปัจจุบันการสัญจรไปมาลำบากมาก  
   ขอให้กองช่างเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ สอบถามประเด็นต่างๆ 
นายก อบต.แคนเหนือ รายละเอียด ดังนี้ 
   1.ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แคนเหนือทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการจัดงาน
   ประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566  
   ที่ผ่านมา การจัดงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
   ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อสภาฯ ทราบ 
   2.กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางต่างๆ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอผ่านสภาฯ  
   ไม่ว่าจะเป็นสายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 และสายทางดอนป่าเป้ง หมู่ที่ 7 มอบหมายให้ 
   ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ 
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นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 
รองปลัด อบต.แคนเหนือ บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ดังนี้ 
   1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      6,650 บาท 
   2.ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียงพร้อมฟลอร์  16,000 บาท 
      สำหรับกิจกรรมการประกวดธิดาฯ 
   3.จ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวง    23,000 บาท 
   4.ค่าบั้งไฟบูชาบวงสรวง        5,000 บาท  
   5.ค่าตอบแทนพราหมณ์ประกอบพิธีฯ      3,000         บาท 
   6.ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด      5,000         บาท 
      พิธีบวงสรวง,พิธีสงฆ์,เวทีกลางและบริเวณงาน, 
      ฐานจุดบั้งไฟ,พิธีเปิด,ซุ้มวัฒนธรรม 
   7.ค่าจัดทำสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้     5,000    บาท 
   8.ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค       5,490    บาท 
   9.ค่าจ้างเหมาจัดหาชุดสังฆทาน      3,500  บาท 
   10.ค่าจ้างแต่งหน้า ทำผมพร้อมเครื่องประดับนางรำ  60,500 บาท 
   11.ปัจจัยถวายพระ       3,200 บาท 
   12.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินธิดาบั้งไฟ    2,500 บาท 
   13.เงินรางวัลธิดา     26,000 บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายงานบุญบั้งไฟ          164,840 บาท 
    งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกหลังหักภาษี         163,845   บาท 
    หัก ค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น           166,265 บาท 
     คงเหลือ     ( 2,420) บาท 
   รายละเอียดกองทุนบุญบั้งไฟ ปี 2566 
   1.รายได้จากการจำหน่ายดอกไม้   จำนวน   28,050 บาท 
   2.ค่าใช้จ่ายติดลบบุญบั้งไฟ   จำนวน     2,420         บาท 
   3.ค่าดอกไม้ประดิษฐ์    จำนวน     5,000  บาท 
     คงเหลือทั้งสิ้น   จำนวน   20,630         บาท 
 
   ในส่วนของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเมื่อครั้งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแคน 
  เหนือได้เคยปฏิบัติมา ได้มีการเปิดบัญชีกองทุนบุญบั้งไฟไว้สำหรับไว้ใช้ในการดำเนินการในปี 
  ต่อๆไป และมีการเปิดบัญชีร่วมไว้แล้วเมื่อครั้งที่ นางสุคนธา วิชัย ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกับกำนันตำบลแคนเหนือ (นายทองสี พรมจันทร์) และนายสังวร 
  สุดโต (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ)   ในส่วนรายได้คงเหลือ ในการจัดงาน 
  ประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2566 คงต้องหารือกันอีกว่า จะเปิดบัญชีใหม่ 
  หรือไม่อย่างไร เนื่องจากท้ัง 3 ท่าน ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
  แคนเหนือไปแล้ว หากคืบหน้าประการใดจะได้นำเรียนต่อที่ประชุมให้รับทราบต่อไป 
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นายวรวุฒิ เค้าแก้ว เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
พนง.ป้องกันฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายบัตรรำวงการกุศล เพื่อสมทบกองทุน สวัสดิการ อปพร.ตำบล 
  แคนเหนือ ดังนี้ 
    รายรับ จากการจำหน่ายบัตรรำวงการกุศล          จำนวน  38,100 บาท 
    รายจ่าย 1.ค่าอาหาร  จำนวน 1,326   บาท 
     2.ค่าพิมพ์บัตรรำวง จำนวน  1,500  บาท  
     3.ค่าเวทีเครื่องเสียง จำนวน  2,000 บาท  
     รวมรายจ่าย                      จำนวน  4,826 บาท 
    รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย              คงเหลือ         จำนวน 33,274 บาท    
 
จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัด อบต.แคนเหนือ  ขอชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯดังนี้ กรณีการจัดทำแผนในแต่ละหมู่บ้าน ต้องมีการ 
เลขานุการสภา   ประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินการ หากเป็นการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบ 
    ต่อทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้  

 
นางพิจิตรา มูลวงศ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ       ได้เสนอต่อสภาฯ ดังนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แคนเหนือทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
                             เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ “ขยับกาย 
                               สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 
                               2566 การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน 
                               มา ณ โอกาสนี้  และขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมรณรงค ์
                               ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566  
                               ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลแคนเหนือ โดยพร้อมเพรียง  
 
นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม ด้วยงานนโยบายและแผน สำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จะเริ่มลงพ้ืนที่ดำเนินการตามแผน ในวันที่  
           12-16 มิถุนายน 2566 โดยจะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆ ในฐานะประธานการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ, 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1ประจำปี ๒๕๖6 ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบทุกวาระ
การประชุมแล้วจึงขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  เวลา ๑5.0๐ น. 
 
  จ่าเอก...........เทียนชัย  นนทะเสน............ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                (เทียนชัย  นนทะเสน) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

  (ลงชื่อ)................ปรุฬห์  เชื้อแก้ว....................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 2 

  (ลงชื่อ)...............คมสันต์  สุดงาม..................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายคมสันต์  สุดงาม) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 6 

  (ลงชื่อ)..........อินทิรา  บุญรอดราชกิจ..................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 7  

 รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัย.......สามัญ...............สมัยที่....3......ครั้งที่...1.......เมื่อวันที่.......15 สิงหาคม 2566............ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 34 
 

  (ลงชื่อ)...............ประสิทธิ์  กลุวงษ.์...................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายประสิทธิ์  กุลวงษ)์ 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
                 วันที่  ๑5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 


